

## แนวทางปฏิบัติและรายงานผลการกำกับ ติดตาม เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยาโรงพยาบาลประทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น

เพื่อให้นำเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลประทาย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องเกณฑ์ จริยธรรมจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยาดังนี้ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและมีการรายงานผลการกำกับ ติดตาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ๑. วัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

โรงพยาบาลประทาย มีการดำเนินการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยาของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้รับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในจากกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวง สาธารณสุข คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา และมีการประเมินระบบ ควบคุมภายในผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านที่ ๔ มิติการบริหารพัสดุ รวมถึงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล (MOIT๑- MOIT๒) การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ (MOIT๓ - MOIT๕)

๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคมและบริการใดๆ โรงพยาบาลประทายไม่ร่วมรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคมและบริการใดๆ อัน ไม่สอดคล้องกับมาตรการที่โรงพยาบาลได้กำหนดและบังคับใช้ เช่น (๑) มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้ และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ (๒) มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคมและทรัพย์สินบริจาคม (๔) มาตรการรับของแถม และการกำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

### ๓. ระบบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาเวชภัณฑ์มีไข้ยาจากบริษัท

กรณีมีความจำเป็นและเหมาะสมในการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยาจากบริษัท โรงพยาบาลประทายจะดำเนินการในนามโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการตามแนวทางการคณะกรรมการเภสัช กรรมและการบำบัด (PTC) โดยต้องมีการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้สิ่งสนับสนุน หรือตัวอย่าง จำนวน วันที่ เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ และต้องคำนึงถึง ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ส่วนตน

### ๔. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา

โรงพยาบาลประทาย จะอนุญาตให้ผู้แทน/พนักงานขายเข้าพบบุคลากรการแพทย์เพื่อนำเสนอ ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่พบเป็นการส่วนตัว และต้องถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

/๕. ระบบการคัดเลือกยา...

## ๕. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา

โรงพยาบาลประทายมุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกยาเวชภัณฑ์มีใช้ยาทุกวิธีการจัดซื้อจัดหามาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนโยบายของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC) และคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์มีใช้ยา

## ๖. ระบบการเชิดชูเกียรติและการลงโทษ

โรงพยาบาลประทายให้ความสำคัญกับบุคลากรหรือกลุ่มงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบแนวทางการปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตามความเหมาะสมจากการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) เป็นต้น

## ๗. ระบบการตรวจสอบและควบคุมกำกับกับการรับการสนับสนุนจากบริษัท

โรงพยาบาลประทาย เน้นระบบการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายตรวจสอบภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง (๑) การรับสนับสนุนจากบริษัทต้องจัดให้มีการรายงานการรับการสนับสนุนจากบริษัทต้องทำรายงานต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับทราบต่อไป (๒) กรณีไม่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุให้แต่ละหน่วยทำการตรวจสอบ และรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับทราบต่อไป